
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ประจ าปี 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที ่ 15  สิงหาคม  2565 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 
ผู้มาประชุม 

1 นายประวิด ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
2 นายวิทูล พณิชนันทเวช รองประธานสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
3 นายณรงค์ รัตนวิเช้ยรศร้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
4 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว   
5 นายสมชาย รังษ้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
6 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
7 นายณรงค์ าอมาวาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
8 นายอานุภาพ ยิ่งนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
9 นางพัชร้ ภู่สิงา์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 

10 ร้อยตร้ ดํารง ขอบเาลือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
11 นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 

ผู้ไม่มาประชุม   
1 นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว (ลากิจ) 
2 นายอัศวิน เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตร้ 
2 นายเกร้ยงศักดิ์ ทองแซม รองนายกเทศมนตร้ 
3 นายวิเช้ยร วรินทร์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
4 นายจิตรกร จุติ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
5 นางสาวมณ้วรรณ บุณยศิวาพงศ์ าัวาน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6 นางสาวพิมพ์รภัส รุ่งรัตน์วรภา ผู้อํานวยการกองคลัง 
7 นางปิ่นเพชร ทิมางิม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
8 จ่าเอก ธนพล ขอบเาลือง าัวาน้าฝ่ายป้องกันฯ 
9 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ าวัาน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

10 นางจิราภรณ์ แปงการิยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
11 นายอัศนัย นามกรณ์ าัวาน้าฝ่ายบริการฯ 
12 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาชํานาญงาน 
13 นางริณรดา เกือ้กูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
    

/ เริ่มเปิดประชุม …………… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00   น. 

  บันทึกการประชุม 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เร้ยนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ เมื่อท้่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาเทศบาล เกินกึ่งานึ่ง  ถือว่าครบองค์ประชุมตาม      

เวลาการประชุม เวลา  09.00 น. ก็ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเท้ยนบูชา
พระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - เมื่อท้่ประชุมพร้อมแล้วผม นายประวิด  ตุ่นทอง  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตําบลาาดเส้้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว  สมัยสามัญ  สมัยท้่ 3 

  ครั้งท้ ่ 1/2565  ประจําปี  2565 ขอเชิญ  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภา
เทศบาล  อ่านประกาศ 

นายณรงค์  ผันพักตร์   - เร้ยนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลตําบลาาดเส้้ยว  ดังน้้  ประกาศเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 

เรื่อง  กําานดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว  สมัยสามัญ  สมัยท้่ 3 
ครั้งท้ ่ 1/2565  ประจําปี  ๒๕65 

ตามมติสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว สมัยสามัญ สมัยท้่  ๑ เมื่อวันท้่  28  
กุมภาพันธ์   ๒๕65  ได้กําานดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว  สมัยสามัญ  
สมัยท้่  3 ครั้งท้่  1/2565  ประจําปี ๒๕65 ตั้งแต่วันท้่ 1 - 30  สิงาาคม  ๒๕65  
ระยะเวลา  30  วัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แา่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท้่ 14)  พ.ศ. 2562  จึงประกาศเปิดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว   สมัยสามัญ   สมัยท้่  3  ประจําปี ๒๕65 ตั้งแต่
วันท้่ 1 - 30  สิงาาคม  ๒๕65 ระยะเวลา 30 วัน  ประกาศ  ณ  วันท้่  25 เดือน  
กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕65  นายประวิด  ตุ่นทอง  ประธานสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 

ท้ป่ระชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ต่อไปขอดําเนินการตามระเบ้ยบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    ม้เรื่องแจ้งใาท้ราบ  วันน้้ม้สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตลา  จํานวน 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  ดังน้้ 
  1. นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้่ 1 ขออนุญาตลากิจ  
  2. นายอศัวิน เกตแุก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้่ 2 ขออนุญาตลาปว่ย 
ท้่ประชุม   -    รับทราบ   
 
 

/ระเบียบวาระที่  2  ………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 1/2565   
 ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2565 

นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรารือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  ครับ ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครบั 
นายวิทูล พณิชนันทเวช  - เร้ยน  ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน  กระผม นายวิทูล พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้ ่1 

ผมขอแก้ไข  าน้า 8 จากข้อความ “ ม้ผู้ไม่เา็นชอบ  10 เสย้ง ” เป็น “ ม้ผู้เา็นชอบ  
10 เส้ยง ” ครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     -    ขอเชิญ คุณอานุภาพ  ยิ่งนิยม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม   - เร้ยน  ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน  กระผม นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้ ่2 

ผมขอแก้ไข ดังน้้ 
- าน้า 17 แก้ไขจาก ประเด็นท้่ 2 คําว่า “ จะเริม่วันท้่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  ” 

เป็น “ จะเริม่เก็บขยะวันท้่ 1 กุมภาพันธ์ 2565   ” ครับ 
- าน้า 18   แก้ไขจาก “  นายณรงค์  รัตนวิเช้ยรศร้ สมาชิกสภาเทศบาล  

เขตท้ ่2” เป็น “ นายณรงค์  รัตนวิเช้ยรศร้ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท้ ่ 1 ” ครับ 
- านา้ 20 แก้ไขจาก “ เป็นการยกเลิก ว 85 ” เป็น “ เป็นการยกเลิก ว 845” 

ครับ 
ท้่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     - ม้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขอะไรารือไม่ถ้าไม่ม้  ผมขอความ  
ประธานสภาเทศบาล เา็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเา็นชอบใา้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยท้่  2 ครั้งท้่ 1/2565  ประจําปี  2565  เมื่อวันท้่  25  พฤษภาคม  
2565  ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 

ผลปรากฏดังนี้ 
     ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน    9  เส้ยง 
     ม้ผู้ไม่เา็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง  
     งดออกเส้ยง จํานวน   1   เส้ยง 
ท้่ประชุม  - ม้มติรับรองรายงานการประชุม  ดังน้้ 

ม้ผู้รับรอง จํานวน    9  เส้ยง 
     ม้ผู้ไม่รับรอง จํานวน   -    เส้ยง  
     งดออกเส้ยง จํานวน  1   เส้ยง 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  3  ………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา    
   3.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายประวิด  ตุ่นทอง                 - ขอเชิญคณะผู้บริาารเทศบาล  แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   
นางรุ่งอรุณ  คําโมง   - เรย้น  ประธานสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตร้ าาดเส้้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว  

บัดน้้    ถึงเวลาท้ค่ณะผู้บริาารของเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว จะได้เสนอ 
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
อ้กครั้งานึ่ง ฉะนั้นในโอกาสน้้ คณะผู้บริาารเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว จึงขอ 
ช้้แจงใา้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจน 
าลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปน้้ 

    1.สถานะการคลัง 
     1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท้่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตําบล 
าาดเส้้ยว      ม้สถานะการเงิน  ดังน้้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 76,017,351.23 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 72,152,294.56 บาท 
1.1.3 เงนิทนุสํารองเงินสะสม 30,325,928.78 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อาน้้ผูกพันและยัง

ไม่ได้เบิกจ่าย 
  

 จํานวน 1  โครงการ    รวม                         19,500.00 บาท 
1.1.5 รายการท้่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อาน้้

ผูกพัน 
  

 จํานวน  1  โครงการ   รวม                              100,000.00 บาท 
     1.2  เงินกู้คงค้าง จํานวน  3,015,870.56  บาท  

    2. การบริาารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   
      (1) รายรับจริง                   จํานวน  69,060,771.42  บาท  
            ประกอบด้วย 

ามวดภาษ้อากร 1,204,037.00 บาท 
ามวดค่าธรรมเน้ยม คา่ปรบั และใบอนุญาต 682,416.70 บาท 
ามวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,410,548.44 บาท 
ามวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

                 - บาท 

ามวดรายได้เบ็ดเตล็ด 118,147.00 บาท 
ามวดรายได้จากทุน                  - บาท 
ามวดภาษ้จดัสรร 28,805,476.45 บาท 
ามวดเงินอุดานุนทั่วไป 
                    /(2) เงินอุดานุนท้่รัฐบาล……                     
 

35,840,145.83 บาท 
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   (2) เงินอุดานุนท้่รัฐบาลใา้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,337,340.00 บาท   

        (3) รายจ่ายจริง จํานวน 62,395,739.43  บาท  
            ประกอบด้วย 

 งบกลาง   15,803,193.15 บาท 
 งบบุคลากร 

(ามวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

24,107,903.58 บาท 

 งบดําเนินงาน  
(ามวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และามวด
ค่าสาธารณูปโภค)   

17,348,166.59 บาท 

 งบลงทุน   
(ามวดค่าครุภัณฑ์ ท้่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  

962,280.00 บาท 

 งบรายจ่ายอืน่   
(ามวดรายจ่ายอ่ืน) 

20,000.00 บาท 

 งบเงินอุดานุน   
(ามวดเงินอุดานุน) 

4,154,196.11 บาท 

    (4) รายจ่ายท้่จ่ายจากเงินอุดานุนท้่รัฐบาลใา้โดยระบุวัตถุประสงค์  
        จํานวน 202,440.00 บาท 
       (5) รายจ่ายท้่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจาน้าท้่   
              จํานวน 2,190,093.00 บาท 

(6) รายจ่ายท้จ่่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจาน้าท้่      
             จํานวน  -  บาท  

      (7) รายจ่ายท้่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน     -    บาท    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คําแถลงงบประมาณ…………………. 
 
 
 
 



6 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง    
ามวดภาษ้อากร 1,204,037.00 1,085,000.00 2,400,000.00 
ามวดค่าธรรมเน้ยม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

682,416.70 929,000.00 924,000.00 

ามวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,410,548.44 4,100,000.00 3,700,000.00 
ามวดรายได้เบ็ดเตล็ด 118,147.00 80,000.00 139,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,415,149.14 6,194,000.00 7,163,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
เทศบาล 

   

ามวดภาษ้จัดสรร 28,805,476.45 30,806,000.00 30,837,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้

เทศบาล 
28,805,476.45 30,806,000.00 30,837,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล    
ามวดเงินอุดานุนทั่วไป 35,840,145.83 38,000,000.00 38,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล 35,840,145.83 38,000,000.00 38,000,000.00 

รวม 69,060,771.42 75,000,000.00 76,000,000.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

รายจ่าย 
 

รายจา่ยจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง   15,803,193.15 16,978,590.00 18,064,960.00 

งบบุคลากร 24,107,903.58 29,078,180.00 29,696,140.00 

งบดําเนินงาน 17,348,166.59 22,150,000.00 22,217,400.00 

งบลงทุน    962,280.00 1,936,230.00 1,469,100.00 

งบเงินอุดานุน   4,154,196.11 4,857,000.00 4,552,400.00 

งบรายจ่ายอืน่   20,000.00 - - 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 62,395,739.43 75,000,000.00 76,000,000.00 

/เทศบัญญัติ…………………….. 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 โดยท้่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 อาศัยอํานาจตามความ             
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท้่ 14 พ.ศ.2562) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเา็นชอบของสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังาวัดสุโขทัย ดังต่อไปน้้ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัติน้้เร้ยกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติน้้ใา้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันท้ ่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท 
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ามวดภาษ้จัดสรร และามวดเงินอุดานุนทั่วไป       
เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท โดยแยกรายละเอ้ยดตามแผนงานได้ดังน้ ้
 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริาารงานทั่วไป 18,693,840 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,728,720 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 14,075,520 

    แผนงานสาธารณสุข 2,958,960 

    แผนงานสังคมสงเคราะา์ 534,640 

    แผนงานเคาะและชุมชน 7,590,060 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,148,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอตุสาากรรมและการโยธา 5,071,220 

    แผนงานการเกษตร 210,000 

    แผนงานการพาณิชย์ 3,714,080 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

   แผนงานงบกลาง 18,064,960 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 76,000,000 

        /ข้อ  5  งบประมาณรายจ่าย……………………. 
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ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนเงนิ 
ทั้งสิ้น  -     บาท 

ข้อ  6  ใา้นายกเทศมนตร้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท้่ได้รับอนุมัติใา้
เป็นไปตามระเบ้ยบการเบิกจ่ายเงิน ของเทศบาล 

    ข้อ 7  ใา้นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยวม้าน้าท้่รักษาการใา้เป็นไปตาม 
เทศบัญญัติน้้  ประกาศ ณ วันท้่      เดือน                 พ.ศ. 2565  
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  ตําแาน่ง  นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว  

ท้ป่ระชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญ คุณอานุภาพ  ยิ่งนิยม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกทา่น 
สมาชิกสภาฯ ผม นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้่ 2 ขอสอบถามร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ดังน้้ 
าน้า 171 การจัดซื้อตู้ 4 ลิ้นชัก 3 าลัง ซื้อมาแทนของเก่าท้่ชํารุด ารือซื้อมาเพ่ิม ารือม้
เอกสารเพ่ิม 
าน้า 172 โครงการจัดคอมพิวเตอร์ อยากทราบว่าท่านนํามาใช้งานอะไร ซื้อมาแทนของ
เก่าท้่ชํารุด ารือซื้อมาเพ่ิม 
าน้า 204 ค่าปรับปรุงท้่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท อยากทราบว่า  
ลดมา 100,000 บาท เพ้ยงพอารือไม่  เนื่องจากเข้าาน้าฝนต้องแก้ไขเรื่องถนนานทาง 
จํานวนมาก  ข้อมูลเมื่อปีท้่แล้วตั้งไว้ 300,000 บาท 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ม้ท่านใดจะอภิปรายารือไม่ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตร้  
ประธานสภาฯ  ช้้แจง ครบั 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตร้ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว การตั้งงบประมาณ ท้่ผ่านไม่

ทะลุเป้าท้่เราได้ตั้งไว้ การจัดซื้อตู้เก็บเอกสารก็ม้ความจําเป็น เนื่องจากการซื้อ
คอมพิวเตอร์ก็ม้ความจําเป็น ทุกวันน้้เจ้าาน้าท้่นําคอมพิวเตอร์ของตนเองมาใช้  เราถือว่า
ใช้งบประมาณอย่างประายัดมาก  ขอบคุณค่ะ  

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณอานุภาพ  ยิ่งนิยม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้่ 2 ขอสอบถาม กองการศึกษา 

เรื่อง สืบสานงานบุญบั้งไฟ ท้่ตั้งไว้ปีน้้ลดลงของบ้านาาดสูงและบ้านาาดเส้้ยว  จํานวน
10,000 บาท  สถานการณ์โควิดก็ประกาศเป็นโรคประจําถิ่นแล้ว เราก็สามารถจัด
กิจกรรมได้ การตั้งงบประมาณ เป็นไปตามระเบ้ยบอยู่แล้ว เนื่องจากงบประมาณทุกบาท
ทุกสตางค์ เป็นภาษ้ของประชาชน ผมมาจากประชาชนเป็นตัวแทนประชาชน ผมจึงขอ
ทราบเาตุผลครับ เนื่องจากงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ เป็นภาษ้ของประชาชนครับ 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง…………………………….. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ม้ทา่นใดจะอภิปรายารือไม่ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตร้  
ประธานสภาฯ  ช้้แจง ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตร้ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว  ดิฉันขอใา้ กองการศึกษา 

เจ้าของเรื่องเป็นผู้ช้้แจง 
นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณปิน่เพชร  ทิมางิม ผู้อํานวยการกองการศึกษา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางปิ่นเพชร  ทิมางิม  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผู้อํานวยกองการศึกษา นายกเทศมนตร้ ผู้อํานวยการกอง ทุกกอง ขออนุญาตเรย้นช้้แจง เรื่อง งานบุญบั้งไฟทําไม

ลดลง งบประมาณกองการศึกษาม้น้อย การตั้งไว้น้้ ถ้าไม่พอก็ค่อยโอนมาเพ่ิมได้ การตั้ง
งบประมาณ ถ้าม้งบประมาณเพ่ิม ก็จะขอโอนเพ่ิมใา้ค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณเกรย้งศักดิ์  ทองแซม  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเกร้ยงศักดิ ์ ทองแซม   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตร้ ผม นายเกร้ยงศักดิ์  ทองแซม  รองนายกเทศมนตร้งบประมาณเราม้ 76 ล้าน  ปีานึ่งเรา 

อาจจะเข้าไม่ถึง กองการศึกษาตั้งงบประมาณไว้น้อย  อยู่ในามวดค่าใช้สอย   สามารถ
โอนเพิ่ม  โอนลด ได้ เป็นอํานาจของนายกฯ แต่ถ้าเป็นามวดค่าท้่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น
อํานาจของสภาฯ ผมจะพยายามช่วยดูใา้ครับ    

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้่ 1 ผมขออภิปราย วิเคราะา์ 

วิจารณ์ งบประมาณในปีน้้ เทศบัญญัติในปีน้้ม้าลาย ๆ อย่างท้่าายไป โครงการศึกษาดู
งานของชุมชนฯาายไป ชาวบ้านเขาสอบถามมา อสม.เทศบาลใช้งานเขา จะพาเขาไปดู
งานปีน้้ก็ไม่ม้   งบประมาณปีน้้ค่าท้่ดินและสิ่งก่อสร้าง  6 แสนกว่าบาทเท่านั้น คิดเป็น 
1.93 % ได้น้อยไปารือไม่ครับ  เทศบาลฯจะประกวดอะไร  ก็ไม่ต้องประกวดละครับ 
การจะประกวดอะไรจะต้องม้ค่าท้่ดินและสิ่งก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ล้านบาท สถิติการซื้อ
แอร์ปี 63 ปี 64 กล้องวิด้โอ โต๊ะทํางาน แท๊บเล็ต ตู้เาล็กอ้ก 2 ตู้  และปีน้้ตั้ง
งบประมาณการเดินทางไปราชการ ปีน้้ 755,000 บาท เขาจัดสรรงบประมาณใา้เรานิด
เด้ยวผมจะถามท้ละกอง ก็ตอบท้ละกองนะครับ 
- กองยุทธศาสตร์ฯ ขอซื้อกล้อง ราคา 39,000 บาท  กล้องปีท้่แล้วใช้ไม่ได้แล้วใช่มั้ย 
ครับ  าน้า 124 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท สูงไปารือไม่ครับ ผมขอใา้ตอบไปท้
ละกองเลยนะครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณจิตรกร  จุติ  ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์ฯ  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    
 

/นายจิตรกร  จุติ……………………   
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นายจิตรกร  จุติ    -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ผม นายจิตรกร  จุติ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ขอเร้ยนช้้แจง ในส่วนของ 

กองยุทธศาสตร์ฯ  
1. ในการจัดซื้อกล้อง สืบเนื่องจากกล้องเดิมชํารุด เพ่ือชดเชยของเดิม  เทคโนโลย้ 
ปัจจุบันม้การเปล้่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใา้ด้มากยิ่งขึ้น ใา้
ทันสมัย ปัจจุบันม้เจ้าาน้าท้่ 2 คน ครับ  
2. วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท ส่วนใาญ่อุปกรณ์ตัวน้้จะเป็นามึกส้   
กองยุทธศาสตร์ฯ ใช้ทั้งสํานักงานฯ ราคาค่อนข้างแพงครับ จึงจําเป็นต้องตั้งงบประมาณ
ไว้สูงครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เรย้น  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน 
สมาชกิสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้่ 1 ขอสอบถาม สํานักปลัดฯ   

ม้การซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 2 เครื่อง ระบุไว้ว่าติดตั้งท้่า้องประชุมเทศบาล  แอร์
ตรงน้้ใช้มั้ยครับ แล้วเครื่องเก่าเป็นอย่างไรครับ ใช้ไม่ได้แล้วใช่มั้ยครับ ขอใา้ทางสํานัก
ปลัดช้้แจงด้วยครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณมณ้วรรณ  บุณยศิวาพงศ์  าัวาน้าสํานักปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นางสาวมณ้วรรณ  บุณยศิวาพงศ์   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกย้รติ   ทุกท่าน 
าัวาน้าสํานักปลัดฯ ดิฉัน นางสาวมณ้วรรณ  บุณยศิวาพงศ์  าัวาน้าสํานักปลัดเทศบาล ตามท้่ท่านสมาชิก

สภาเทศบาล ได้สอบถามเรื่องการตั้งงบประมาณการจัดซื้อแอร์า้องประชุมฯ แา่งน้้  ดิฉัน
ขอเร้ยนช้้แจงว่า  เนื่องจากแอร์า้องประชุมฯ เส้ยบ่อยมาก และต้องเปล้่ยนคอมฯ บ่อย
มาก ซ่อมบ่อย ๆ ก็ไม่คุ้มค่าแล้ว ซึ่งแอร์า้องประชุมแา่งน้้มาพร้อมกับการสร้างสํานักงาน
ฯ เมื่อปี 2550 แล้ว  เมื่อปีงบประมาณ 2565 ก็เสนอของบประมาณตั้งไว้ แต่
งบประมาณไม่เพ้ยงพอก็ตัดออกไป า้องประชุมแา่งน้้ใช้บ่อยมาก บางครั้ง ม้าน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้ามาประเมินฯ ารือต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แอร์ก็ไม่เย็น ท่านท้่ได้มาร่วม
กิจกรรม  ก็คงจะรับทราบปัญาาของแอร์ในา้องประชุมฯ ก็เลยมองว่าสมควรท้่จะต้อง
เปล้่ยนใาม่ค่ะ ขอเร้ยนช้้แจงเพ้ยงเท่าน้้คะ่ ขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง  ครับ 
ประธานสภาฯ   
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตร้ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว ขอเร้ยนช้้แจงว่า  แอร์ก็

เามือนท้่บ้านเราน้่แาละ สํานักงานฯ จะเปิดแอร์ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  ชว่งเท้่ยง
เราก็ปิดแอร์  เพื่อประายัดพลังงานไฟฟ้า  แอร์บางตัวติดตั้งมาตั้งแต่ก่อสร้างสํานักงานฯ  
เวลาเปล้่ยนคอมฯ ราคาก็สูง เวลาเราซื้อแอร์ก็ต้องซื้อในราคามาตรฐาน ดิฉันนั่งอยู่ตรงน้้
แอร์ยังไม่เย็นเลยค่ะ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท้่ได้สอบถามมาค่ะ 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง…………………………….. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง   -  การซื้อกล้องใช้ร่วมกันได้ารือไม่ การตัง้ทุกอย่าง ตั้งแล้วไม่ซื้อก็ได้ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ผม นายวิทูล  พณชินันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้่ 1 ในภาพรวมเรื่องการซื้อโต๊ะ  

เก้าอ้้  58,600 บาท าน้า 132 กองคลัง ท่านขอซื้อแอร์ ตัวเก่าเป็นอย่างไรครับ า้อง
ประชุมก็ซื้อ กองคลังก็ซื้อ เป็นอย่างไรครับ  

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณพิมพ์รภัส รุ่งรัตน์วรภา ผู้อํานวยการกองคลัง  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นางสาวพิมพ์รภัส รุ่งรัตน์วรภา  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ดิฉัน นางสาวพิมพ์รภัส รุ่งรัตน์วรภา ผู้อํานวยการกองคลัง สําารับกองคลัง แอร์ซื้อมา

พร้อมกบัสํานักงานเลยค่ะ  ท้่ดิฉันมานั่ง พอถึงาน้าร้อนแอร์ก็ไม่เย็น ซ่อมแซมแล้วก็ยังรั่ว 
เปล้่ยนคอมฯ ก็าลายรอบแล้ว ซ่อมแซมก็ไม่คุ้มค่า เลยต้องซื้อใาม่เพ่ือเปล้่ยนทดแทน
ของเดิมท้่ชํารุด ขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณชินันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท้่ 1 ขอสอบถามกองสาธารณสุขฯ 

ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค าน้า 163 จํานวน 22,000 บาท  
ซ้ือตู้ 162 จํานวน 4 าลัง าน้า 159 โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ ปี
ท้่แล้วขอมา  70,000 บาท ปีน้้ขอมา 100,000 บาท อยากทราบว่าท่านทําอะไรบ้าง
ครับรายการาน้า 160 ฉ้ดยาพิษสุนัขบ้า ท่านขอมา 35,000 บาท ปีน้้ท่านก็ยังไม่ได้ฉ้ด 
ท่านจะไปฉ้ดตอนไานครับ โครงการผู้ป่วยเอดส์ 40,000 บาท ดูแลอย่างไร ทําอะไรบ้าง
ครับาน้า 160 ามอามู่บ้าน เป็นอย่างไรครับ ใช้งบประมาณทําอะไรครับ   ขอใา้           
กองสาธารณสุขฯ ช้้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ ตัวแทนกองสาธารณสุขฯ  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    
นางริณรดา  เกื้อกลู   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน 
นวก.สาธารณสุข  ดิฉัน นางรณิรดา  เกื้อกลู นักวิชาการสาธารณสุข ขอเร้ยนช้้แจงเรื่องการจัดซื้อ 

คอมพิวเตอร์ ของเดิมซื้อตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งปัจจุบันซ่อมแซมบ่อยมาก ถ้าซื้อใาม่ก็จะลด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  และเรื่องตู้เก็บเอกสาร กองสาธารณสุขฯ     ม้เอกสารจํานวน
มาก ตู้เก็บเอกสารไม่เพ้ยงพอค่ะ 

   โครงการ 3 โครงการน้้  เป็นโครงการพระราชดําริ  
1. โครงการป้องกันยาเสพติด 
2. โครงการโรคเอดส์ 
3. ามอามู่บ้าน 

 
/ส่วนกลางจะโอนเงินมา………………….. 
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ส่วนกลางจะโอนเงินมาใา้การสนับสนุน ซึ่งไม่สามารถตดัลดจํานวนเงินไดค่้ะ 
-โครงการไข้เลือดออกปีท้่แล้วตั้งไว้  70,000 บาท ปีน้้ตั้งไว้ 100,000 บาท เนื่องจาก
เราคาดการณ์ไข้เลือดออก จะเป็นปีเว้นปี  ปีท้่แล้วการระบาดน้อย และปีน้้คาดว่าจะ
มากกว่าปีท้่แล้ว  าากม้การระบาดจะสามารถควบคุมโรคได้ทันท่วงท้ 
-ส่วนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  เรายังไม่สามารถทําได้ ปัญาาวัคซ้นยังไม่ได้ 
ปศุสัตว์จังาวัดได้แจ้งมาแล้วว่า  จังาวัดยังไม่สามารถจัดาาวัคซ้นได้ ในส่วนน้้ เป็นปัญาา
ระดับประเทศ ค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายณรงค์  ผันพักตร์   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์ ปลัดเทศบาลและในฐานนะเลขานุการสภาและในฐานะ

เจ้าาน้าท้่งบประมาณ  ในการจัดงบประมาณ ผมขออธิบายการจัดตั้งงบประมาณตั้งแต่ ปี 
2563 – 2565 สามปีท้่ผ่านมา เราตั้งวงเงินงบประมาณ 75 ล้านบาท เราดูกรอบ 
รายรับ รายจ่าย เราดูรายรับจริงของปี 2564 เงินมาจริงๆ  69 ล้านบาทบ้าง  70 ล้าน
บาทบ้าง  เอาจากรายรับจริงปีท้่ผ่านมา ในปีน้้ตามท้่แต่ละกองตั้งมา 83 ล้านกว่าบาท 
ผมในฐานะเจ้าาน้าท้่งบประมาณใา้แต่ละกองมาช้้แจง ได้ตัดกันลงมาประมาณ 8 ล้าน
กว่าบาท ม้ทั้งเงินเดือนพนักงาน  พนักงานจ้าง  งบกลาง  ท้่ม้รายจ่ายเพ่ิมขึ้น ของเราก็
เริ่มม้ข้าราชการเกษ้ยณอายุเพ่ิมมากขึ้นทุกปี การชําระาน้้เดิม  เอามาลงทุนการสร้าง
ตลาด ทําใา้งบกลางเพ่ิมมากขึ้น  งบประมาณการลงทุน  เราไม่สามารถตั้งได้  เราจึงมา
ตัดลดกัน โดยเฉพาะครุภัณฑ์อันไานใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อน  โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ
กองคลัง า้องประชุม ซื้อมาตั้งแต่ ปี 2550  รวม  15 ปี  ใช้คุ้มมาก  ขณะท้่ อปท. อ่ืน 
5 ปี เขาขายทอดตลาดามดแล้ว เราก็พยายามปรับลงมา  สํานักปลัดฯ เรื่องการตั้ง
งบประมาณจัดซื้อรถตู้ การศึกษาดูงาน ตั้งไว้แล้ว แต่เงินไม่พอ เลยตั้งตัดออก เพราะ
งบประมาณเกิน ส่วนกองช่างตั้งงบประมาณไว้แล้ว ติดเรื่องท้่ดินจึงไปสามารถทําได้ เราก็
ต้องตัดออกไป  ท่านก็ลองดูนะครับตามท้่ ท่านนายกฯ ได้ช้้แจง เงินท้่ตกเป็นสะสม 
ส่วนมากจะเป็นเงินเดือนของข้าราชการเราตั้งไว้แต่ไม่ม้คนย้ายมา  เงินก็ตกไปเป็นสะสม 
เดือนกันยายน  ม้เงินส่วนไานท้่ไม่ได้ใช้ารือเป็นเงินเาลือจ่าย  เราก็เอามาตั้งเป็นรายการ
ใาม่ และเราก็ขอเงินอุดานุนเฉพาะกิจไป ก็ได้มา 1 โครงการ ในอนาคตเทศบาลฯ จะต้อง
เสนองบประมาณจากสํานักงบประมาณ  เราจะต้องเตร้ยมความพร้อมเรื่องแผน เรื่อง
สถานท้่  เราก็พยายามจะปรับใา้เปอร์เซ็นต์ค่าท้่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้นครับ ผมขอ
นําเร้ยนท่านสมาชิกสภาเทศบาลไว้เพ้ยงเท่าน้้ครับ ขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณเกร้ยงศักดิ์  ทองแซม  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 

/นายเกร้ยงศักดิ์  ทองแซม…………………….   
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นายเกร้ยงศักดิ์  ทองแซม   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตร้ ผม นายเกร้ยงศักดิ ์ ทองแซม  รองนายกเทศมนตร้ ขอช้้แจงตามท่้เจ้าาน้าท้ง่บประมาณ

พาดพิงนิดานึ่ง  คําว่าบําเาน็จบํานาญ กบท. กองทุนบําเาน็จบํานาญ  ถึงไม่ม้ผู้
เกษ้ยณอายุราชการ ก็ต้องตั้งงบประมาณร้อยละ 3 ของรายไดไ้ม่รวมเงินอุดานุน ผู้
เกษ้ยณอายุราชการ จะนํางบประมาณตรงน้้มาจ่าย และาากไม่พอจ่าย ก็ทําเรื่องขอ
งบประมาณไปกองทุนบําเาน็จบํานาญ  และอ้กอันานึ่งเงินบําเาน็จลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างประจําของเราม้ 3 คน  เราก็ต้องตั้งงบประมาณไว้ใา้เขา เด้๋ยวจะสับสนว่าผู้รับ
บํานาญเอาไปามด ไม่ใช่นะครับ ขอช้้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจ ขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  เรื่องการจัดต้ังงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์ เมื่อก่อนจะต้องเอาไปประชาคม 
ประธานสภาเทศบาล  ก่อน ถึงจะเอามาเข้าเทศบัญญัติ ตอนน้้ไม่ต้องแล้วใช่ารือไม่ สมาชิกสภาเทศบาลเกรงว่า

จะผิด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้้แจงใา้สมาชิกสภาเทศบาล ทราบด้วยครับ    
นายณรงค์  ผันพักตร์   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาและปลัดเทศบาล ขอเร้ยนช้้แจง ระเบ้ยบ

กระทรวงมาาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับก่อน ค่า
ท้่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องบรรจุไว้ในแผนทั้งามด และต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทําแผน  
ต่อมาระเบ้ยบกระทรวงมาาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนและานังสือซักซ้อมของ
กระทรวงมาาดไทย ได้มก้ารเปล้่ยนแปลง ในส่วนท้ใ่ช้ในสํานักงานท้่ไม่ใช่บริการสาธารณะ 
ไม่ต้องบรรจุไว้ในแผน ส่วนไานท้่ใช้กับชุมชนจะต้องบรรจุไว้ในแผน  แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปี าน่วยตรวจสอบใา้ความสําคัญแผน  ปีท้่แล้วม้านังสือมาใช้ในสํานักงานไม่ต้อง
บรรจุในแผนครับ ขอบคุณครบั 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท้่ 1  ขอสอบถามครับ การตั้ง

งบประมาณ ทําารือไม่ทําก็ค่อยว่ากันท้าลัง  ฝากท่านประธานฯ ไว้ว่าปีต่อไป  ปีาน้าสภา
เทศบาล  ของบประมาณค่าท้่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ิมใา้มากกว่าปีน้้    ปีน้้น้อยมาก  ผม
ขอฝากความาวังไว้กับท่านครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตร้ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว   เรื่องการตั้งงบประมาณ    

ปี 2566 ค่าท่้ดินและสิ่งก่อสร้างม้น้อย ปีาน้าดิฉันจะใา้มากกว่าน้้ค่ะ 
ท้ป่ระชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -   ม้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอ้การือไม่ครับถ้าไม่ม้ใครอภิปราย    
ประธานสภาเทศบาล แล้ว ผมจะขอมติท้่ประชุมสมาชิกท่านใดเา็นชอบใา้รับาลักการแา่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระแรก ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

 
 

/ท้่ประชุม………………………. 
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ท้ป่ระชุม   -  สมาชิกสภาเทศบาล   ได้ปรึกษาาารือกันอย่างกว้างขวางแล้ว 
    ปรากฎว่า ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน   9   เส้ยง 

   ม้ผู้ไม่เา็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง  
งดออกเส้ยง จํานวน   1   เส้ยง 

ม้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับาลักการแา่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ผลปรากฏดังนี้ 
ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง 
ม้ผู้ไม่เา็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง  
งดออกเส้ยง จํานวน   -   เส้ยง 

ท้ป่ระชุม   -  ม้มติเา็นชอบรับาลักการเป็นเอกฉันท์   เวลา 11.20 น. 
ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน    9  เส้ยง 
ม้ผู้ไม่เา็นชอบ จํานวน    -    เส้ยง  
งดออกเส้ยง จํานวน   1   เส้ยง 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ช้้แจงขั้นตอน 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปในการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายณรงค์  ผันพกัตร์   - เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน  ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาและปลัดเทศบาล 

เจ้าาน้าท้่งบประมาณ  ขอเร้ยนช้้แจงดังน้้ 
  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2566 

ได้ผ่านวาระแรกแล้ว  ตามระเบ้ยบกระทรวงมาาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท้่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  วรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเด้ยวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท้่
สองใา้กําานดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย้่สิบส้่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่น
ม้มติรับาลักการแา่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามท้่เขามาตรวจมาตรฐานฯ คําว่าไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะตอ้งเป็น 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. จึงต้องกําานด
แปรญัตติ  3  วัน   

ขอใา้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดําเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอใา้สมาชิกสภาพิจารณา  และจะต้องกําานด
วัน เวลา ในการรับเรื่อง แปรญัตติ  ต่อไป  คณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบ้ยบใา้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งละ 1 คน ขอใา้ท่านประธานสภาได้ดําเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติครับ ขอขอบคุณครับ 

ท้ป่ระชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  ขอใา้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนท้่ 1 ครับ ขอเชิญเสนอครับ 
 
 

/นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม…………………… 
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นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม      -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ขอเสนอ นายณรงค์  รัตนวิเช้ยรศร้  ครับ 
    ผู้รับรอง 1. นายณรงค์  าอมาวาน 

 2. นางพัชร้  ภู่สิงา์ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ม้สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะเสนอ อ้การือไม่ครบั  ถ้าไม่ม้ผมก็ขอมติท้ ่
ประธานสภาเทศบาล ประชุมว่าเา็นชอบใา้ นายณรงค์  รัตนวิเช้ยรศร ้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัติ   คนท้่ 1  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน   9  เส้ยง 
     ม้ผู้ไม่เา็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง  
     งดออกเส้ยง จํานวน   1   เส้ยง 
ท้่ประชุม  -  ม้มติเา็นชอบ นายณรงค์  รตันวิเช้ยรศร ้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท้่ 1  

ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน  9  เส้ยง 
     ม้ผู้ไมเ่า็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง  
     งดออกเส้ยง จํานวน   1   เส้ยง 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอใา้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนท้่ 2 ครับ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน  ผม  นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอ นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  ครับ 
     ผู้รับรอง 1. นายณรงค์  รัตนวิเช้ยรศร้ 
      2. นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ม้สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะเสนอ อ้การือไม่ครบั  ถ้าไม่ม้ผมก็ขอมติท้ ่
ประธานสภาเทศบาล ประชุมว่าเา็นชอบใา้ นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัติ   คนท้่ 2  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน   9  เส้ยง 
     ม้ผู้ไม่เา็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง  
     งดออกเส้ยง จํานวน   1   เส้ยง 
ท้่ประชุม  -  ม้มติเา็นชอบ นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน   9  เส้ยง 
     ม้ผู้ไม่เา็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง  
     งดออกเส้ยง จํานวน   1   เส้ยง 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอใา้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนท้่ 3 ครับ 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์……………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ  

ร้อยตร้ดํารง ขอบเาลือง ค่ะ 
     ผู้รับรอง 1. นายวิทูล  พณิชนันทเวช 
      2. นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ม้สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะเสนอ อ้การือไม่ครบั  ถ้าไม่ม้ผมก็ขอมติท้ ่
ประธานสภาเทศบาล ประชุมว่าเา็นชอบใา้ ร้อยตร้ดํารง  ขอบเาลือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัติ   คนท้่ 3  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน  9   เส้ยง 
     ม้ผู้ไม่เา็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง  
     งดออกเส้ยง จํานวน   1   เส้ยง 
ท้่ประชุม  -  ม้มติเา็นชอบ ร้อยตรดํ้ารง  ขอบเาลือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท้่ 3  

ม้ผู้เา็นชอบ จํานวน  9   เส้ยง 
     ม้ผู้ไม่เา็นชอบ จํานวน    -   เส้ยง  
     งดออกเส้ยง จํานวน   1   เส้ยง 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  ม้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนออ้การือไม่ครับ  ขอเชิญครับถ้าไม่ม้ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเสนอถือว่าท้่ประชุมเา็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดังน้้ 

1.  นายณรงค์    รัตนวิเช้ยรศร้  
   2.  นายพุธิชัย    โชคชัยเจรญิยิ่ง   
   3.  ร้อยตรด้ํารง  ขอบเาลือง   
ท้่ประชุม   -  ม้มตเิา็นชอบ   
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  การกําานดวัน และเวลาการแปรญัตติ และกําานดวันประชุมพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ  ในวาระท่้ 2  และวาระท่้  3  ขอเชิญคุณณรงค์  ผันพักตร์ เลขานุการ

สภาฯ  ได้แจ้งใา้สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับทราบ 
นายณรงค์  ผันพักตร ์  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล ตามท้่ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  

จํานวน 3 ท่าน 
1.  นายณรงค์    รตันวิเช้ยรศร้  

   2.  นายพุธิชัย    โชคชัยเจรญิยิ่ง   
   3.  ร้อยตรด้ํารง  ขอบเาลือง  

ขอแจ้งกําานดวัน และเวลาการยื่นคําแปรญัตติ การรับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า24 ชั่วโมง 
และกําานดวันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ในวาระ 2  และวาระ 3 ดังน้้ 

- คณะกรรมการแปรญัตติ  ใา้มารับการยื่นเสนอคําแปรญัตติ และมาลง 
ลายมือชื่อทุกวัน จํานวน 3 วนั  ในวันท้่ 16 - 18 สิงาาคม 2565 เวลา08.30–
16.30 น.  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว และผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทั้ง 3 ท่าน  ในวันท้่ 16 สิงาาคม 2565  เวลา 09.00 น.  ณ  า้องประชุมเทศบาล
ตําบลาาดเส้้ยว   เพ่ือเลือกประธานฯ กรรมการ และเลขานุการ  
     /- ประชุมคณะกรรมการ……………. 
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- ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท้่ 19 สิงาาคม  2565   

เวลา 09.00 น.  ณ  า้องประชุมเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
- กําานดการประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2566 ในวาระ 2 และวาระ 3 ในวันท้่ 22   
สิงาาคม  2565  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ  า้องประชุมสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว  
จะไม่ออกเป็นานังสือเชิญประชุมอ้ก  ก็ขอแจ้งใา้ท้่ประชุมทราบตามน้้  ขอขอบคุณครับ 

ท้่ประชุม   -  รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง      -  ขอเชิญนายกเทศมนตร้ฯ  ได้กล่าวขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง                  -  เร้ยนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท้่ทรงเก้ยรติ ทุกท่าน   
นายกเทศมนตร้      ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา

เทศบาล  ทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง  ท้่ได้กรุณาเา็นชอบใา้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ดิฉันพร้อมคณะผู้บริาารและเจ้าาน้าท้ ่     
ทุกท่าน จะใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายอย่างรอบคอบ และเกิดประโยชน์ใา้แก่บ้านเมือง
อย่างสูงสุดแก่ประชาชน  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว  ทุกท่านค่ะ   

ท้่ประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นายประวิด  ตุ่นทอง            -  ไม่ม้สมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระน้้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท้่ประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ม้สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดม้เรื่องอ่ืนใดอ้การือไม่ครับ      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง ครับ 
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอการปรับปรุง

เครื่องสูบน้ําของสถาน้ดับเพลิง ผมเา็นเขาใช้แบบระบบไฟฟ้าของ ท่าชัย และท้่อ่ืน เกรง
ว่าาน้าแล้งน้ําจะไม่เพ้ยงพอใช้ เรื่องน้้ม้ความจําเป็นครับ ผมได้แจ้งกับาัวาน้าธนพล ขอบ
เาลือง แล้วครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ าัวาน้าธนพล ขอบเาลือง  ครับ     
ประธานสภาฯ 
จ่าเอก ธนพล ขอบเาลือง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกทา่น 
าัวาน้าฝ่ายป้องกันฯ ผม  จ่าเอก ธนพล ขอบเาลือง าัวาน้าฝ่ายป้องกันฯ ตามท้ ่ ส.ท.พุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง 

ได้มาปรึกษาการจัดทําเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า จะต้องใช้งบประมาณสูง จะต้องใช้าม้อแปลง
ไฟฟ้า3 เฟส ถ้าเราใช้กับตลาดไม่ได้เราต้องขอติดตั้งเอง ก็ต้องใช้งบประมาณเป็นแสนครับ  
ต้องใช้มอเตอร์แรงแค่ไาน  เราต้องใา้การไฟฟ้ามาประมาณการ การจะใช้แรงสูบแค่ไาน 
ม้กองช่าง สูบน้ํารดน้ําต้นไม้ และกองสาธารณสุขฯ ใช้น้ําล้างตลาดต้องใา้กองช่าง เป็นผู้
คํานวณ ตามท่้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอมา ครับ 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง………………. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครบั     
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตร้ ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว  ในเรื่องน้้ฝากใา้ผู้รับผิดชอบ

จดัทําบันทึกเสนอ และนําเข้าบรรจุในแผน และงบประมาณ ในโอกาสต่อไป ค่ะ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณอานุภาพ  ยิ่งนิยม ครบั 
ประธานสภาฯ 
นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายอานภุาพ  ยิ่งนิยม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอสอบถาม 3 เรื่อง  

1. เรื่องการอนุมัติใา้กองช่างดําเนินการ อุดานุนขยายเขตไฟฟ้า อุดานุนขยาย 
เขตประปา ก็ได้ดําเนินการเร้ยบร้อยแล้ว ชาวบ้านฝากขอบคุณมา ณ โอกาสน้้ 

 แต่ในส่วนการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยบ้านครูพเยาว์ ยังไม่ได้ดําเนินการ ผมฝาก
ติดตามด้วยนะครับ ผมเกรงว่าจะเามือนซอย 12 – 13  

2. การจัดเก็บขยะ ซอยบ้านผมก็ด้ขึน้ ในส่วนกองขยะาน้าบ้านลุงเปีย ก็ยังอยู่ 
เามือนเดิม  เป็นขยะจากท่้อ่ืนมาทิ้ง กองสาธารณสุขฯ เก็บทุกวัน  เช้าก็ยังเอามาทิ้ง
เามือนเดิม ปัญาาตรงน้้เราต้องแก้ไขร่วมกัน อยากฝากวางแผนจัดการใา้เป็นระเบ้ยบ
เร้ยบร้อย  ใา้สมกับเป็นเมืองน่าอยู่ น่ามอง น่ามา 

3. ท้่ทิ้งขยะของเทศบาล บ่อขยะช่วงน้้าน้าฝนถนนทางเข้าเละามด เราจะแก้ไข 
ตรงน้้อย่างไร เป็นไปได้มัย้เราเอาาินไปโรยได้ารือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครับ     
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตร้ ดิฉัน นางรุ่งอรุณ   คําโมง นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว  เรื่องขยะใครก็ไม่อยากได้  

ดิฉันได้รับรายงานจากกองสาธารณสุขฯ ว่าเกิดจากฝนตกติดต่อกันาลายวันทําใา้รถยนต์
ขนขยะเข้าไปทิ้งขยะไม่ได้ ม้ภาพยืนยันมาด้วย  เช้าน้้รถแม็คโคร เข้ามาดําเนินการแล้ว 
สาเาตุก่อนาน้าน้้เขาใา้เราเอาไปทิ้งท้่สวรรคโลก  สวรรคโลกบ่อขยะปิดเราก็ต้อง
ช่วยเาลือตัวเอง อยากเร้ยนใา้ทราบว่าเาตุเกิดขึ้น    บางคนก็พูดด้วยความคึกคะนอง   
ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องเอาเงินสะสมของเรามาแก้ปัญาา ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล     
ทุกท่านค่ะ 

ท้ป่ระชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ ร้อยตรด้ํารง ขอบเาลือง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/ร้อยตร้ดํารง  ขอบเาลือง………………….. 
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ร้อยตร้ดํารง  ขอบเาลือง   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ   ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  ร้อยตร้ดํารง  ขอบเาลือง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ตอนน้้เราเปิดสะพานแา่ง

ใาม่เร้ยบร้อยแล้ว ทางฝั่งาาดเส้้ยว มองมาไม่รู้ทางเข้า - ทางออก พอมาทางบ้านใาม่ 
ทางเข้า–ทางออก ยังไม่ชัดเจน คือซอยบ้านลุงพร้อมรถแน่นมากการจราจรคับคั่ง  และ
เกิดอุบัติเาตุบ่อย เรื่องความเร็ว อยากใา้กําานดความเร็ว  อยากจะใา้ทางเทศบาล ไป
ดําเนินแก้ไข โดยทําป้ายบอกทางใา้าน่อยครับ  และอ้กเรื่องานึ่ง ขยะบนสะพานม้กลุ่ม
วัยรุ่นเอามาทิง้  ดูแล้วไม่งามตา ฝากกองสาธารณสุขฯ ช่วยไปดูแลแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครับ     
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตร้  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว  การข้ามสะพานก็เป็นไปตาม

กฎจราจร  ดิฉันก็ถูกต่อว่ามาว่า ไม่ม้ฟุตบาท ฝากใา้งานป้องกันฯ ดําเนินการตามท้่
สมาชิกสภาเทศบาลได้ช้้แนะมาแล้วขอใา้ไปวางแผนการจราจร  มาในเรื่องของการจะใา้
ไปกําานดจราจรตามซอยคงจะเป็นเรื่องอยาก และเรื่องการบังคับความเร็ว   เราจะขอทํา
ถนนาลังตลาดโดย ใา้มอเตอร์ไซค์อย่างเด้ยว จะได้ลดความแออัดได้เราก็ต้องช่วยกัน 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิทูล  พณชินันทเวช    -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน  ผม นายวิทูล  พณชินันทเวช    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 ขอพูดถึงสัก  2 เรื่อง ในกรณ้น้้ถ้าเราแก้ไขก็ไม่ยาก กองสาธารณสุขฯ ม้เงินโอนม้มั้ยถ้าไม่

ม้ก็จ่ายขาดเงินสะสม ท้่ดินเรา 33 ไร่  มันอยู่ได้าลายปี พอเราไปท้ิงสวรรคโลก เราก็ไม่ได้
ดูแลท้่ดินตรงน้้ และถนนาลังตลาดท้่นายกฯ พูด ผมกเ็า็นด้วย จะได้ไปเชื่อมสะพาน จะ
ได้ลดความแออัดได้  ผมเคยไปพุดคุยกับกองช่าง  เราก็นําเข้าแผนไว้เราจะได้ดําเนินการ
ได้  ฝากผู้บริาารช่วยดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ครับ     
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตร้ ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตร้ตําบลาาดเส้้ยว ขอช้้แจงท้่ท้ิงขยะของเราปิดไป

แล้ว เนื่องจากเกิดสถานการณ์ท่้สวรรคโลก เราจึงจําเป็นต้องเอาไปทิ้งตรงน้้ เามือนเราก็
ลักลอบ  ฝากกองสาธารณสุขฯ  กับกองช่าง  ไปดําเนินการ ทางสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน
เา็นด้วยแล้ว ด้านาน้าเป็นถนนลูกรัง เราจะต้องทําเป็นถนนคอนกร้ต ารือถนนลาดยาง  
นําเข้าแผนใา้เร้ยบร้อย บ่อขยะเราจะต้องทําประตู เพ่ือไม่ใา้คนลักลอบเข้าไปทิ้ง และอ้ก
เรื่องานึ่งท้ส่ําคัญ คือ เรื่อง การขอใช้ท้่ดิน นสล.การดําเนินงานไปถึงไานอย่างไร จะขอใา้
กองช่างเป็นช้้แจงค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ กองช่าง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นายสาธิต  ทองอนันต์…………….. 
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นายสาธิต  ทองอนันต์   -  เร้ยน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเก้ยรติ  ทุกท่าน  ผม นายสาธิต  ทองอนันต์  นายช่างโยธาชํานาญงาน   
  กรณข้อขึ้นทะเบ้ยนท้่ดินใช้ประโยชน์ท้่านองเอ้ยน โดยฝ่ายสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย

ท้่ 1 เมื่อวันท้่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  ม้มติเา็นชอบใา้ขึน้ทะเบ้ยน านังสือสําคัญ เลขท้่ 
4718 โดยท่านนายกฯ ได้มอบามายใา้ผมกับนายช่างอดิสรณ์  ไปตรวจสอบ ทางจังาวัด
ก็ใา้รังวัดตรวจสอบใาม่ ม้อยู่ 2 กรณ้ ครับ 
1. กรณท้้เ่ราใช้ท้่ดินป่าานองเอ่้ยน ประสานอําเภอ ตรวจสอบอ้กครั้งานึ่ง ว่าขอท้่ดินท้๋ 
ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมแล้ว ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และเสนอผ่านสภาเทศบาล
เา็นชอบต่อไป 
2. กรณเ้ราทําคําขอไป 5 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา  ซึ่งท้่ดินไม่ตรงกัน ท้่ดินม้ 4 ไร่ 10 
งาน  24 ตารางวา  ไม่ตรงกัน  เขาใา้เราเร่งดําเนินการส่งใา้ท้่ดินจังาวัดต่อไปครับ 

ท้่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ม้สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดม้เรื่องอื่นใดอ้การือไม่ครับ        
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่ม้ผมขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
ท้่ประชุม  - รับทราบ 
  ปิดประชุม  เวลา  12.20  น. 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 

เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2565 
  ลงชื่อ       สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     ประธานกรรมการ       
                  (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)                       

  ลงชื่อ  ร้อยตร้ ดํารง  ขอบเาลือง   กรรมการ       
                        (ดํารง  ขอบเาลือง)    

                 ลงชื่อ      อานุภาพ  ยิ่งนิยม กรรมการ/เลขานุการ                      
                                   (นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม)    

  ลงชื่อ       ประวิด  ตุ่นทอง    ประธานสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
                                                   (นายประวิด  ตุ่นทอง) 

สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวรับรองรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที ่ 22  สิงหาคม  2565 

  ลงชื่อ      ประวิด  ตุ่นทอง    ประธานสภาเทศบาลตําบลาาดเส้้ยว 
                                                   (นายประวิด  ตุ่นทอง)  
            ส าเนาถูกต้อง 

                                                                        
          (นายณรงค์  ผันพักตร์) 

         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 


